
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 152 — 152. mál.

Fyrirspurn

til forsætisráðherra um matvælaeftirlit.

Frá Sigríði Jóhannesdóttur.

1. Hvað líður áformum ríkisstjórnarinnar um að koma öllu matvælaeftirliti undir eina
stofnun?

2. Undir hvaða ráðuneyti er ætlunin að sú stofnun heyri?

Prentað upp.


